

คูดวงออนไลน์ (25 ตุลาคม 2556)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่มีความเสี่ยงต่อความรักที่ไม่จริงใจ และ หลอกหลวง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่าน คอตั้มนี้คูดวงออนไลน์

มีหลายท่านที่ผมได้พยากรณ์ดวงชะตาไปให้ และได้เขียนมาปรึกษาเพิ่มเติม ก็ขอเรียนว่า หากมีคำถามเพิ่มเติม และ อยากจะทราบบางเรื่องบางประเด็นแบบเจาะลึก ก็เขียนเข้ามาได้นะครับ ผมยินดีที่จะตอบคำถามของผู้ที่กำลังทุกข์ใจทุกท่าน

เพราะวิชาโหราศาสตร์ภารตะที่ผมเรียนมานั้น ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้เดือดร้อนครับ

สัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามแฝงว่า “หอมมะลิ” เกิด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เวลา 11.13 น. จ.พิษณุโลก เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณหอมมะลิ ผมขอพูดถึงดวงชะตาอย่างกว้างๆของคุณเสียก่อน

คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน ไม่อยู่นิ่ง ชอบคิดอะไรไปข้างหน้าเสมอ ซึ่งก็เป็นเรื่องดี และ น่าจะไปได้ดีพอสมควร แต่ก็น่าเสียดายว่า คุณเป็นประเภทบุญมีแต่กรรมบัง

นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย และ ออกทางคือด้วย ซึ่งทำให้หากเกิดความเสียหาย ก็จะเสียหายได้มาก

ดวงชะตาของคุณมีดาวที่ตีอยู่หลายดวง ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์(๖) ดาวอังคาร(๓) ดาวพุธ(๔) อาทิตย์(๑) และ ดาวเสาร์(๗) และ ราหู(๘) แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า ก็มีเหตุอื่นที่ทำให้ดาวเหล่านี้ลดความดีของมันลงมา

แต่คุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีโชคคืออยู่เสมอกับคนหนึ่ง เป็นคนมีจิตใจดี มีความเมตตา

ทว่า สิ่งที่ผมจะต้องเตือนคุณก่อนอื่นก็คือ นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ปีพ.ศ.2556 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ แม้กระทั่งการเป็นหนี้เป็นสิน

ในช่วงดังกล่าว ต้องเรียนคุณหอมมะลิให้ระวังการเสียหายอย่างไม่คาดคิดของทรัพย์สิน ไม่ควรจะร่วมหุ้นกับใคร หรือ แม้แต่จะเล่นแชร์กับใคร หรือ กู้หนี้ยืมสินกับใคร จะมีเรื่องที่ทำให้คุณเดือดร้อน เป็นคดีความฟ้องร้อง เสียชื่อเสียงได้

ขอให้คุณหอมมะลิใช้ความอดทน ต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปก่อนนะครับ

คำถามแรกของคุณ “หอมมะลิ” ถามว่า อยากทราบอนาคตเรื่องหน้าที่การงาน มีโอกาสเติบโตได้ เปลี่ยนที่ทำงาน ได้งานที่ดี ในองค์กรชั้นนำ และทำงานในสายงานไหนที่จะเหมาะสมคะ (ตอนนี้ทำงานแบบพาร์ท ไทม์ ในบริษัทฯ เล็กมากอยู่ กำลังสมัครงานค่ะ)

ดวงชะตาของคุณบอกว่า การทำงานของคุณมักจะหยุดชะงัก แล้วเริ่มทำใหม่ ไม่ค่อยต่อเนื่อง ดังนั้น หากผมจะแนะนำเรื่องการทำงานของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตาก็คือ ควรจะทำงานที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะ หรือ เป็นงานประจำอยู่กับที่

แต่น่าจะเป็นงานที่จบเป็นงานๆ ไป ซึ่งผมพอจะแนะนำว่า งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยงาม การที่ต้องใช้ศิลปะ เช่น ดอกไม้ งานตกแต่งเสริมสวย งานที่ต้องใช้จินตนาการฟันๆประเภทงานเขียน นิยาย เป็นต้น

เนื่องจากคุณไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ ผมก็จึงไม่สามารถชี้ชัดอะไรลงไปได้

คำถามที่สองคือ เรื่องความรัก จะได้เจอเนื้อคู่เมื่อไร มีลักษณะรูปร่างอย่างไร และแบบไหนถึงจะคบกันได้ยืด สบายใจ

คุณหอมมะลิ น่าจะจัดว่าเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่ง เพราะดาวศุกร์(๖)ของคุณมีแสงมากทีเดียว ส่วนความรักของคุณจะเป็นไปในลักษณะเจอเจอรักกันแบบรวดเร็ว ซึ่งเมื่อคู่ตกลงไปในไส้ของดวงชะตาแล้วเห็นว่า คุณน่าจะมีโอกาสมีคู่ครองที่เป็นชาติต่างประเทศ หรือ คนที่มาจากถิ่นไกล

โอกาสที่จะได้พบความรักนั้น ก็น่าจะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 แต่ผมก็ต้องขอเตือนคุณก่อนว่า ให้ระวังความรักที่ไม่จริงจัง การถูกหลอกหลวง หลอกล่อ ทำให้คุณเป็นทุกข์

ดังนั้น หากคุณจะคบใคร ชอบใคร หรือ รักใคร ก็ต้องพิจารณาดีๆ พิจารณาให้รอบด้าน อย่าบูมบ่าม เชื่อง่ายใจเร็ว นะครับ

คำถามสุดท้ายถามว่า มีโอกาสที่จะร่ำรวยไหมคะ มีช่องทางไหนบ้าง ที่ผ่านมาก่อนข้างลำบาก ไม่มีเงินเก็บ

เนื่องจากเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขึ้นๆลงๆ และ เรื่องการงานก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานนัก ทำให้ต้องต่อสู้มาก จึงคิดว่า คุณไม่น่าจะรวยนะครับ

แต่ขอเตือนสติสักนิดนะครับว่า คนเราไม่จำเป็นจะต้องรวย ถึงจะมีความสุข ไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านใหญ่ๆ ถึงจะมีความสุข ไม่จำเป็นจะต้องมีห้องนอนใหญ่ รถยนต์คันโตๆขับ ถึงจะมีความสุข

แต่เราสามารถมีความสุขได้ ด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ทำจิตใจให้สบาย ยอมรับกับความเป็นอยู่ของเราให้ได้

เราก็สามารถมีความสุขได้ครับ ก็ขอให้คุณหอมมะลิโชคดีในทุกด้านครับ

สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณ “หอมมะลิ” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

เรียน อ.ธรรมาธิปติ ค่ะ

วันนี้ได้อ่านดวงที่อาจารย์กรุณาทำนายในคอลัมน์ดวงออนไลน์ เจอพาดหัวแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเอง ค่ะ เว็บแรกคิดว่า น่าสงสารจัง 555 โชคดีที่เปิดเข้าไปเจอพอดิค่ะ ไม่ต้องรอนาน

ดวงชะตาที่มีความเสี่ยงต่อความรักที่ไม่จริงจัง และ หลอกหลวง

มีหลายท่านที่ผมได้พยากรณ์ดวงชะตาไปให้ และได้เขียนมาปรึกษาเพิ่มเติม ก็ขอเรียนว่า หากมีคำถามเพิ่มเติม และอยากจะทราบบางเรื่องบางประเด็นแบบเจาะลึก ก็เขียนเข้ามาได้นะครับ ผมยินดีที่จะตอบคำถามของผู้ที่กำลังทุกข์ใจทุกท่าน

เพราะวิชาโหราศาสตร์ภารตะที่ผมเรียนมานั้น ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้เดือดร้อนครับ

สัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามแฝงว่า “หอมมะลิ” เกิด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เวลา 11.13 น. จ.

พิษณุโลก เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณหอมมะลิ ผมขอพูดถึงดวงชะตาอย่างกว้างๆของคุณเสียก่อน คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน ไม่อยู่นิ่ง ชอบคิดอะไรไปข้างหน้าเสมอ ซึ่งก็เป็นเรื่องดี และน่าจะไปได้ดีพอสมควร แต่ก็น่าเสียดายว่า คุณเป็นประเภทบุญมีแต่กรรมบัง

นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย และออกทางคือด้วย ซึ่งทำให้หากเกิดความเสียหาย ก็จะสามารถเสียหายได้มาก -ถูกต้องค่ะ เป็นคนที่ดีมากๆ ค่ะ ไม่ค่อยจะเชื่อใครง่ายๆ มีความคิดเป็นของตัวเองสูง ชอบคิดนอกกรอบ คิดแตกต่างจากชาวบ้าน แต่ถ้าคิดได้ถูกที่ถูกทางก็คงไม่ลำบากอย่างนี้ค่ะ

ดวงชะตาของคุณมีดาวที่ดีอยู่หลายดวง ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์(๖) ดาวอังคาร(๓) ดาวพุธ(๔) อาทิตย์ (๑) และดาวเสาร์(๓) และ ราหู(๘) แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า ก็มีเหตุอื่นที่ทำให้ดาวเหล่านี้ลดความดีของมันลงมา

แต่คุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีโชคคืออยู่เสมอกันหนึ่ง เป็นคนมีจิตใจดี มีความเมตตา - โชคดีบางครั้งก็มีโชคร้าย แฝงอยู่ค่ะ เช่น มีคนเมตตาคนนึง แล้วก็มีคนอิจฉาตามมา (หลายคน) พร้อมกัน

ทว่า สิ่งที่ผมจะต้องเตือนคุณก่อนอื่นก็คือ นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ปีพ.ศ.2556 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ แม้กระทั่งการเป็นหนี้เป็นสิน

ในช่วงดังกล่าว ต้องเรียนคุณหอมมะลิให้ระวังการเสียหายอย่างไม่คาดคิดของทรัพย์สิน ไม่ควรจะร่วมหุ้นกับใคร หรือ แม้แต่จะเล่นแชร์กับใคร หรือ กู้หนี้ยืมสินกับใคร จะมีเรื่องที่ทำให้คุณเดือดร้อนเป็นคดีความฟ้องร้อง เสียชื่อเสียงได้

ขอให้คุณหอมมะลิใช้ความอดทน ต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปก่อนนะครับ - เรื่องการเงิน น่าจะเป็นเพราะช่วงนี้ออกจากงานประจำ ไม่มีรายได้ประจำค่ะ ก็ต้องประหยัดอย่างมาก ต้องเอาเงินเก็บมาใช้เรื่อยๆ ค่ะ เรื่องสุขภาพก็ไม่สบายง่าย ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ

คำถามแรกของคุณ “หอมมะลิ” ถามว่า อยากทราบอนาคตเรื่องหน้าที่การงาน มีโอกาสเติบโตได้เปลี่ยนที่ทำงาน ได้งานที่ดี ในองค์กรชั้นนำ และทำงานในสายงานไหนที่จะเหมาะสมคะ (ตอนนี้ทำงานแบบพาร์ทไทม์ ในบริษัทฯ เล็กมากอยู่ กำลังสมัครงานค่ะ)

ดวงชะตาของคุณบอกว่า การทำงานของคุณมักจะหยุดชะงัก แล้วเริ่มทำใหม่ ไม่ค่อยต่อเนื่อง ดังนั้น หากผมจะแนะนำเรื่องการทำงานของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตาก็คือ ควรจะทำงานที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะ หรือ เป็นงานประจำอยู่กับที่ -- งานที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการวิจัยค่ะ ทำงานเป็นโครงการ มีกำหนดเวลาที่แน่นอน (project) ซึ่งก็เหมาะคือไม่ชอบงานที่ทำซ้ำเดิม มีขั้นตอนยาวๆ รายละเอียดเยอะๆ ค่ะ แต่ก็มีข้อเสียคือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงทำงานวิจัยแบบนี้ได้ในระดับหนึ่งและต้องหาสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะของตัวเอง แต่ยังไม่เจอค่ะ ล่าสุดทำงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะ กับสนใจที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ / การตลาด พอจะไปได้ไหมคะ

ตั้งแต่เรียนจบมา ทำงานไม่ตรงสายค่ะ (จบมาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรค่ะ) น่าจะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร แต่มาทำงานสายวิจัยเสียก่อน ชีวิตเลยวนเวียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยค่ะ บางคนก็แนะนำให้เรียนต่อปริญญาเอก แต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้นำความรู้มาใช้งานอีก (ทำงานไม่ตรงสาย) จะเสียโอกาสและเสียเวลาค่ะ

เหตุที่ถามถึงการสมัครเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ หรือทำงานประจำ เนื่องจากคิดว่า มีโอกาสในการพัฒนางานและมีโอกาสในการเติบโตได้ตามลำดับขั้นตอนค่ะ ปัจจุบันออกมาทำงานอิสระแล้ว ก็ทราบว่าต้องหางานเข้าตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีชื่อเสียงก็ทำได้ยาก นอกจากนั้น งานอิสระก็ไม่มีจุดสูงสุด หรือ ยังไม่มีแนวทางในการต่อยอดอาชีพค่ะ บางครั้งก็คิดอยากกลับไปทำงานประจำค่ะ

แต่น่าจะเป็นงานที่จบเป็นงานๆไป ซึ่งผมพอจะแนะนำว่า งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยงาม การที่ใช้ศิลปะ เช่น ดอกไม้ งานตกแต่งเสริมสวย งานที่ต้องใช้จินตนาการฝันๆประเภทงานเขียนนิยาย เป็นต้น - ปัจจุบันได้ไปสมัครงานกับบริษัทรับจัดฝึกอบรม (เป็นวิทยากร) ค่ะ และพยายามสร้างงาน หรือพัฒนาโครงการโดยติดต่อกับอาจารย์ พี่ๆ เพื่อขอรับงานค่ะ ก็เจออุปสรรคเยอะค่ะ เพราะเขามักจะมีเครือข่ายของตัวเอง ซึ่งทำให้คนเข้ามาใหม่ แทรกตัวเข้าไปได้ยากค่ะ

โครงการที่จะได้ทำแน่นอน เริ่มในเดือนมกราคม- กันยายน 2557 (ศึกษาด้านการจัดตั้งองค์กรฯ) ซึ่งก็คิดว่า จะไปสมัครงานที่นี้ค่ะ (ถ้ามีการเปิดรับพนักงานใหม่) มีโอกาสไหมคะ ในช่วงปลายปีหน้า

เนื่องจากคุณไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ ผมก็จึงไม่สามารถชี้ชะตาอะไรลงไปได้ - ขอ
รบกวนอาจารย์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ

คำถามที่สองคือ เรื่องความรัก จะได้เจอเนื้อคู่เมื่อไร มีลักษณะรูปร่างอย่างไร และแบบไหนถึงจะคบกันได้
ยืด สบายใจ

คุณหอมมะลิ น่าจะจัดว่าเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่ง เพราะดาวศุกร์(๖)ของคุณมีแสงมากทีเดียว ส่วนความ
รักของคุณจะเป็นไปในลักษณะเจอจะเจอรักกันแบบรวดเร็ว ซึ่งเมื่อคุณตกลงไปในไส้ของดวงชะตาแล้วเห็น
ว่า คุณน่าจะมีโอกาสมีคู่ครองที่เป็นชาติต่างประเทศ หรือ คนที่มาจากถิ่นไกล

โอกาสที่จะได้พบความรักนั้น ก็น่าจะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2561 แต่ผม
ก็ต้องขอเตือนคุณก่อนว่า ให้ระวังความรักที่ไม่จริงใจ การถูกหลอกหลวง หลอกล่อ ทำให้คุณเป็นทุกข์
ดังนั้น หากคุณจะคบใคร ชอบใคร หรือรักใคร ก็ต้องพิจารณาดีๆ พิจารณาให้รอบด้าน อย่างนุ่มนวล เชื่องาย
ใจเร็ว นะครับ

เคยเจอคนที่หลอกให้หลงรัก ทำให้เจ็บใจ กว่าจะคิดได้ก็ทุกข์ไปนานค่ะ หวังว่าคงผ่านไปแล้ว เรื่องนี้ก็
ไม่ได้คาดหวังแล้วค่ะ แต่ขอบคุณเดิยมาตลอดก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะ และไม่มีคนช่วยคิดและเป็นกำลังใจ
ให้ค่ะ

คำถามสุดท้ายถามว่า มีโอกาสที่จะร่ำรวยไหมคะ มีช่องทางไหนบ้าง ที่ผ่านมาก่อนข้างลำบาก ไม่มีเงินเก็บ
เนื่องจากเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขึ้นๆลงๆ และเรื่องงานก็ไม่ค่อยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ร่วมงานนัก ทำให้ต้องต่อสู้มาก -

จริงค่ะ ทำให้เหนื่อย ท้อแท้ และมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน ทั้งๆ ที่เป็นระดับปฏิบัติการเหมือนๆ กัน (เมื่อ
อยู่ไม่ได้ก็ตัดสินใจลาออก) ถูกกลั่นแกล้งทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อไรจะหมดภัยหรือทำอย่างไรกับคน
พวกนี้ดีคะ บางครั้งรู้ล่วงหน้าว่า มีใครบ้างที่ไม่ชอบ ก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะ จึงคิดว่า คุณไม่น่าจะรวยนะ
ครับ

แต่ขอเตือนสติสักนิดนะครับว่า คนเราไม่จำเป็นจะต้องรวย ถึงจะมีความสุข ไม่จำเป็นจะต้องมีบ้าน
ใหญ่ๆ ถึงจะมีความสุข ไม่จำเป็นจะต้องมีห้องนอนใหญ่ รถยนต์คันโตๆขับ ถึงจะมีความสุข แต่เรา
สามารถมีความสุขได้ ด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และ ทำจิตใจให้สบาย ยอมรับกับความเป็นอยู่ของเราให้ได้ -

ไม่ได้ขอการร่ำรวยมากมาย แต่มีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่งค่ะ เพราะอายุเริ่มมากขึ้น แต่ยังตั้งตัวไม่ได้ก็กลัว
ลำบากเมื่อหลังเกษียณค่ะ

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ เนื่องจากมีที่ดินแปลงใหญ่อยู่ต่างจังหวัด (เพชรบูรณ์) ซึ่งเป็นของแม่และน้ำที่หุ้
กันอยู่ ซ้อมาร่วม 20 ปีค่ะ และพยายามหานายทุนมาซื้อที่ดินแปลงนี้ มีโอกาสจะขายได้ไหมคะ

เราก็สามารถมีความสุขได้ครับ ก็ขอให้คุณหอมมะลิโชคดีในทุกด้านครับ

ขอบคุณค่ะ

สุดท้ายก็ขอรบกวนคุณ “หอมมะลิ” ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่
ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ -

จะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูอาจารย์ตามที่บอกค่ะ อาจารย์ทำนายได้ตรงทุกอย่างค่ะ และรู้สึกถึง
ความเมตตาที่อาจารย์มีให้ค่ะ

